

Số: /SYT-NVY
V/v chỉ đạo định hướng xây dựng
các sự kiện y tế nổi bật năm 2024

Ninh Bình, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn ngành Y tế.

Trong những năm qua Ngành Y tế Ninh Bình đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước phát triển nhằm đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hằng năm đã tổ chức bình chọn các sự kiện y tế tiêu biểu, nổi bật để phục vụ công tác truyền thông và đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành.

Để tập trung nâng cao chất lượng, giá trị và tầm ảnh hưởng của các sự kiện y tế nổi bật; Sở Y tế chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng các sự kiện y tế theo các chủ đề chính năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày ngày 08/12/2023 ban hành Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị thuộc khối dự phòng
2	Thực hiện chương trình dinh dưỡng, giảm các chỉ số suy dinh dưỡng ở trẻ em	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị thuộc khối dự phòng
3	Kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh	Các đơn vị thuộc khối điều trị
4	Phát triển chuyên môn kỹ thuật mới, triển khai ứng dụng các kỹ thuật cao, điều trị các ca bệnh khó, bệnh nặng, phức tạp	Các bệnh viện tuyến tỉnh
5	Phát triển chuyên môn kỹ thuật mới, đẩy mạnh việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cơ bản theo phân tuyến	Các bệnh viện/TTYT tuyến huyện, thành phố
6	Xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch đẹp. Nâng cao tinh thần, thái độ giao tiếp, ứng xử và chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh	Các đơn vị thuộc khối điều trị
7	Phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, dân số	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị thuộc khối dự phòng
8	Các nội dung khác ...	Các đơn vị trong toàn ngành

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 01 nội dung phần đấu xây dựng sự kiện y tế nổi bật và gửi về Sở Y tế (*thông qua phòng Nghiệp vụ Y trước ngày 15/4/2024*), phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (*bộ phận truyền thông*) để thu thập thông tin, tư liệu, hình ảnh... ngay từ khi triển khai thực hiện.

Sở Y tế sẽ thành lập Hội đồng để bình chọn các sự kiện y tế nổi bật vào cuối năm. Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị các đơn vị liên hệ phòng Nghiệp vụ Y (*Ths Nguyễn Thị Liên, SĐT: 0943960769*) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (*Nguyễn Thị Minh, Phó Trưởng khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, SĐT: 0843867868*) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu: VT, NVY.

(Q/)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Hương